

การรับมรดกแทนที่

บุตรมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดามารดาในกรณีที่บิดามารดาถูกจำกัดสิทธิ ตัดสิทธิ แต่บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรม แต่หากบิดามารดาทำการสละมรดกบุตรของผู้ที่ได้รับมรดกจะรับมรดกที่สละนั้น

พินัยกรรม

พินัยกรรม คือ คำสั่งสุดท้ายซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการต่าง ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมาย เมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของผู้อื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้

การแบ่งปันทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม

ในกรณีที่ทายาทลำดับที่ 1 ยังมีชีวิตอยู่ทายาทในลำดับถัดไปก็ไม่มีสิทธิได้รับมรดก แต่หากทายาทลำดับที่ 2 ยังมีชีวิตอยู่ทายาทลำดับที่ 2 จะได้รับส่วนแบ่งมรดกเหมือนทายาทลำดับที่ 1



ครอบครัว

HAPPY FAMILY



การหมั้น

ชายหญิงจะ "หมั้น" ได้ ต้องมีอายุ ๑๗ ปี บริบูรณ์

การสมรส

ต้องทำการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงาน เหตุที่ทำให้การสมรสตกเป็น โฆษะ เช่น จดทะเบียนสมรสซ้อนตกเป็น โฆษะ

การหย่า

เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย เช่น เทียว โสเภณีเป็นอาชญา มีชู้หรือเป็นชู้ ซึ่งอีกฝ่ายมีสิทธิได้รับค่าทดแทน

อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า ในกรณีที่หย่ากันโดยไม่ได้ตกลงอำนาจปกครองบุตร บิดามารดาต้องร่วมกันอุปการะเลี้ยงดูบุตร ในกรณีที่มีการตกลงกัน อำนาจปกครองบุตร ย่อมเป็นไปตามท้ายทะเบียนหย่า แต่หากคดีขึ้นสู่ศาลให้ อำนาจปกครองบุตรเป็นไป

บุคคลจะฟ้องบุพการีของตนในทางแพ่ง / อาญาไม่ได้

บิดามารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรและบุตรมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

อำนาจจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์

บิดา มารดาจะจัดการทรัพย์สินที่เป็นของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลไม่ได้ เช่น มารดาทำสัญญาจะขายที่ดิน บิดาให้เช่าอาคารของบุตรเกิน ๓ ปี เป็นต้น

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งไปแล้วจะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกไม่ได้ ยกเว้น คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนั่นเอง หากบิดามารดาที่แท้จริงยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปแล้ว บิดามารดาที่แท้จริงย่อมหมดอำนาจปกครอง ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมได้ให้ทรัพย์สินแก่บุตรบุญธรรมหากบุตรบุญธรรมตายก่อน ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรม อาจเรียกเอาคืนทรัพย์สินที่ได้ให้ไว้แก่บุตรบุญธรรมคืนมาได้



มรดก

สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก : ทายาทโดยธรรม และ ผู้รับพินัยกรรม

ทายาทโดยธรรมมี 6 ลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1 บุตร ลำดับที่ 2 บิดามารดา ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลำดับที่ 5 ปู่ ย่า ตา ยาย และ ลำดับที่ 6 หลง ป้า น้า อา แต่คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นทายาทโดยธรรมในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น แต่หากได้มีพินัยกรรมระบุผู้รับมรดก ผู้มีสิทธิได้รับมรดกให้ถือตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม